

Số: /KH-SGDĐT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

## KẾ HOẠCH

### Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” năm 2023.

Thực hiện Văn bản số 107/KH-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” năm 2023, cụ thể như sau:

#### I. Mục đích yêu cầu

##### 1. Mục đích

Kế thừa phát huy nhân rộng những kết quả đạt được từ các phong trào “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” hàng năm, qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Hải Phòng.

Đẩy mạnh sự chuyển biến về cả chất trong nhận thức và hành động đối với tất cả các cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành giáo dục, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật thực hiện nếp sống văn minh đô thị; có ý thức và hành vi văn hóa khi tham gia giao thông; thực hiện chỉnh trang đô thị; thực hiện hành vi, ứng xử có văn hóa, thân thiện với môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị; tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

Tạo ra phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” ở các cấp trong toàn ngành và toàn dân mang tính thường xuyên, liên tục để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng thành phố văn minh giàu đẹp.

Tổ chức lồng ghép nội dung xây dựng các tuyến phố khu dân cư theo địa bàn quản lý “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” với các chương trình hành động của thành phố theo Chủ đề năm 2023: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”.

##### 2. Yêu cầu

Triển khai toàn diện, sâu, rộng trong toàn ngành. Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch hành động chi tiết để tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động, giáo dục đến các địa bàn khu dân cư và các hộ gia đình trên địa bàn khu vực quản lý. Trong quá trình thực hiện phải làm rõ trọng tâm, trọng điểm và theo một lộ trình phù hợp; phải gắn các hoạt động cụ thể liên quan đến bảo vệ cảnh quan và vệ sinh môi trường; chú ý triển khai xây dựng mô hình Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh theo phương châm: Kiên trì, đồng bộ và hiệu quả trong tất cả các mục tiêu đề ra; nâng cao tính tự giác với tính kỷ luật, nâng cao tư tưởng đạo đức với kỷ cương luật pháp kết hợp với chế tài mạnh xử lý vi phạm hành chính, nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản lý đô thị, xây dựng đời sống văn hóa của cộng đồng.

Sau khi tổ chức phát động, các cơ quan, đơn vị phải kiểm tra đôn đốc thường xuyên theo kế hoạch cụ thể, đảm bảo chất lượng các tuyến phố, các khu vực của thành phố do mình quản lý sẽ tốt hơn và được mọi người dân tại những nơi đó đồng tình và hưởng ứng tham gia tích cực.

Các hoạt động “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” khi được triển khai phải được tính toán cụ thể; Đặc biệt khu vực nông thôn cần gắn kết với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì, khôi phục, phát triển cảnh quan các khu sinh thái; gắn với hoạt động bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch vùng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch phải được triển khai thường xuyên liên tục phát huy được sự năng động và sáng tạo, huy động được nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội.

## **II. Nội dung triển khai thực hiện**

### **1. Công tác tuyên truyền vận động giáo dục**

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục một cách sâu rộng và đồng bộ trong toàn ngành đối với các cấp, các đoàn thể, các đơn vị giáo dục và cộng đồng dân cư để mọi người nhận thức rõ ràng tính cấp bách và tầm quan trọng của việc xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh, nhằm tạo nên sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi người, trong việc tự giác tham gia thực hiện nếp sống văn minh văn hóa văn minh đô thị.

Tập trung xây dựng nội dung tuyên truyền; lựa chọn, sử dụng các biện pháp phòng thông tin truyền thông hiệu quả và phù hợp với từng khu vực, đối tượng; phổ biến đầy đủ các nội dung các hành vi vi phạm nếp sống văn hóa văn minh đô

thị sẽ bị xử lý hành chính đến với mọi người dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Việc “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” là hoạt động mang tính xã hội và toàn diện, vì vậy cần tập trung tăng cường công tác vận động, giáo dục quần chúng nhân dân đến từng tổ dân phố và gia đình nhằm tạo nên phong trào quần chúng rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân trực tiếp hưởng ứng tham gia với tư cách là một chủ thể vừa vận động vừa thực hiện.

## **2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch**

Căn cứ văn bản hướng dẫn triển khai Kế hoạch phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” năm 2023 và chức năng nhiệm vụ các các đơn vị được giao chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nội dung thuộc phạm vi quản lý; bao gồm công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng đô thị theo các tiêu chí xây dựng đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh, xác định chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng tiêu chí, lập kế hoạch hành động chi tiết, triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án của thành phố và tại địa phương, phục vụ phong trào thi đua xây dựng đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

Triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền, cổ động cho phong trào thi đua như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo khẩu hiệu, pano, áp phích diễu hành, tổ chức các đợt ra quân làm vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan đô thị; đưa nội dung phong trào vào sinh hoạt chi bộ và các các tổ chức trong nhà trường.

Tổ chức tổng kết đánh giá 01 năm thực hiện phong trào thi đua, đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với các các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc gửi về Sở GDĐT để tổng hợp và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố.

## **III. Tổ chức thực hiện**

Căn cứ nội dung hướng dẫn Kế hoạch và chức năng nhiệm vụ, các đơn vị giáo dục chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nội dung thuộc phạm vi quản lý; bao gồm công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng đô thị theo các tiêu chí xây dựng đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh, xác định chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng tiêu chí, lập kế hoạch hành động chi tiết, triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án của thành phố và tại địa phương phục vụ phong trào thi đua Xây dựng

đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện gửi Sở GDĐT để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức các chương trình, hoạt động cụ thể nhằm tăng cường thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường cho học sinh trong các trường học. Triển khai thực hiện chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tăng cường các giải pháp thực hiện công tác xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

#### **IV. Chế độ báo cáo**

Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở GDĐT (bằng văn bản qua hệ thống HP-eOffice) **trước ngày 10/12/2023./.**

#### ***Nơi nhận:***

- Ban Giám đốc;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện;
- Trường THPT, Phổ thông nhiều cấp học;
- Trung tâm GDNN-GDTX các quận, huyện;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trường Quốc tế QSI Hải Phòng;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Quốc Hiệu**